

Số: 107/BC-UBND

Phổ Minh, ngày 23 tháng 5 năm 2023

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng năm 2023

Thực hiện Công văn số 1483/UBND ngày 17/5/2023 của UBND thị xã Đức Phổ về việc báo cáo kết quả thi hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2023. Ủy ban nhân dân phường Phổ Minh báo cáo nội dung trên như sau:

I. Khái quát đặc điểm tình hình

Phường Phổ Minh cách trung tâm thị xã Đức Phổ khoảng 1,5km về phía Đông, có diện tích tự nhiên 910,65 ha.; dân số 5.003 khẩu, chủ yếu sống bằng nghề nông. Trong 6 tháng đầu năm 2023 Đảng ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể phường Phổ Minh đã tích cực đề ra biện pháp chỉ đạo, đôn đốc triển khai và tuyên truyền sâu rộng, làm chuyển biến tích cực và nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần quan trọng và sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh - quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Tuy nhiên, trong tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở vẫn còn nhiều khó khăn: Công tác vận động nhân dân giải phóng mặt bằng thực hiện các Dự án thi công trên địa bàn phường; tình hình công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ gặp rất nhiều khó khăn; dịch bệnh lở mồm long móng và viêm da nổi cục ở đàn trâu bò xảy ra trong những tháng đầu năm, phần nào cũng ảnh hưởng đến quy chế dân chủ cơ sở.

II. Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền

UBND phường quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cơ quan, nhất là người đứng đầu về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; thường xuyên chỉ đạo các ban, ngành UBND phường, phối hợp cùng Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện QCDC ở cơ sở. UBND phường ban hành Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 16/3/2023 về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 6 tháng đầu năm 2023.

- Thường xuyên chỉ đạo các ngành phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là thực hiện Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về thực hiện dân

chủ ở xã, phường, thị trấn; chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

- Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở được chú trọng.

2. Kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở phường

1. Thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, phường

- Kết quả việc thực hiện Pháp lệnh 34 về “Những nội dung công khai để Nhân dân biết”

Những nội dung cần công khai cho nhân dân được biết (*điều 5 của pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH 11*) được niêm yết công khai bằng văn bản tại UBND phường, nhà văn hóa các Tổ dân phố; công khai bằng hệ thống truyền thanh của phường hoặc công khai tại các buổi họp dân, thông báo đến người dân biết cụ thể như sau:

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; phát động phong trào thi đua hàng năm. Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai theo quy định của pháp luật.

Đôi tượng, mức thu các loại phí, lệ phí; các quy định của pháp luật về thủ tục hành chính, giải quyết công việc liên quan đến nhân dân tại Bộ phận một cửa phường.

- Kết quả thực hiện Pháp lệnh 34 về “Những nội dung Nhân dân bàn và quyết định”

- Thực hiện Điều 10 của Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11, theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, hầu hết những vấn đề đều được đưa ra để Nhân dân bàn và quyết định, luôn tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng cao trong Nhân dân. Chính quyền đã chỉ đạo các Tổ dân phố trên địa bàn phường thực hiện nghiêm túc việc tổ chức cho Nhân dân thảo luận, bàn bạc tập thể và thống nhất một các nội dung như: Thực hiện công khai bàn bạc thống nhất với nhân dân trong việc bình xét hộ nghèo hàng năm, thực hiện các chính sách hỗ trợ khác về vốn, giống cho nhân dân; bình xét hộ thu nhập có mức sống trung bình, thực hiện các công trình dự án thi thi công trên địa bàn phường,....

- Kết quả thực hiện những nội dung nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định:

- Kết quả thực hiện Điều 19, Chương III của Pháp lệnh 34: UBND phường thực hiện đảm bảo các nội dung quy định, nhân dân được mời dự, nghe và tích cực tham gia góp ý kiến nhằm làm rõ hơn, cụ thể hơn các đề án, dự án, phương án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương... phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh, cuộc sống của nhân dân, tạo điều kiện để nhân dân tham gia góp sức xây dựng địa phương và giám sát chính quyền tổ chức thực hiện, cụ thể:

Trong 6 tháng đầu năm 2023 tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về sửa đổi, bổ sung Luật đất đai.

- Kết quả thực hiện những nội dung Nhân dân giám sát:

Nhân dân thực hiện việc giám sát thông qua hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2023 thực hiện giám sát 06 công trình như: Công trình đường Huỳnh Thúc Kháng; Hệ thống thoát nước khu vực đô thị từ Cầu Bàu đến Sông Rớ; Kè sạt lở bờ các điểm

đọc sông Trà Câu; Đường Huỳnh Công Thiệu nối dài; Công trình sử chữa nghĩa trang Liệt sĩ phường Phổ Minh; làm mới taly nhà ông Hiền đi Cầu sắt TDP1.

- Kết quả thực hiện cải cách hành chính.

Thường xuyên tổ chức rà soát, đánh giá và thực hiện các quy định về đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, hộ nhân dân khi giao dịch công việc với UBND phường. Ủy ban nhân dân phường chỉ đạo các ban, ngành rà soát thủ tục hành chính đảm bảo đơn giản hóa tối thiểu thủ tục hành chính; thực hiện tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. Các thủ tục hành chính thực hiện tại cấp phường đã được niêm yết công khai, nghiêm túc, đầy đủ, rõ ràng, cung cấp đầy đủ tờ khai, biểu mẫu theo đúng qui định và niêm yết danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết.

Kết quả tại Bộ phận một cửa phường trong 6 tháng đã tiếp nhận 599 hồ sơ (kỳ trước chuyển qua 13 hồ sơ), đã giải quyết 590 hồ sơ (trước hạn, đúng hạn: 561 hồ sơ, chiếm 95,08%), trễ hạn: 29 hồ sơ, đang giải quyết 9 hồ sơ (trong hạn 9, quá hạn 0). Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến tại Bộ phận một cửa phường đạt 82% (155 hồ sơ trực tuyến/189 tổng hồ sơ tiếp nhận), qua đó giúp người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục nhanh chóng, tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại. Đối với thanh toán trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia đang triển khai thực hiện có hiệu quả tại Bộ phận một cửa phường.

- Về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại:

- Về tiếp công dân: Trong 6 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn phường thực hiện tiếp công dân có: 03 lượt/03 người/03 vụ việc. Nội dung tiếp công dân chủ yếu tập trung ở lĩnh vực đất đai: kiến nghị, phản ánh về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tranh chấp đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Qua tiếp công dân, đã ban hành văn bản thông báo kết luận, chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các công chức chuyên môn giải quyết, tham mưu giải quyết theo thẩm quyền; một số vụ việc được giải quyết, trả lời trực tiếp tại buổi tiếp công dân (*thông qua phân tích, giải thích pháp luật, hướng dẫn*).

- Công tác tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư: Trong 06 tháng đầu năm 2023, đã tiếp nhận tổng cộng 02 đơn = 02 vụ, trong đó: có 02 đơn đủ điều kiện xử lý (*chiếm 100% trên tổng số đơn*), (*gồm 01 đơn = 01 vụ khiếu nại; 01 đơn = 01 vụ kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai*), không có trường hợp nào chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Kết quả giải quyết đơn khiếu nại, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền thuộc UBND phường (02 đơn/02 vụ), hiện nay đã giải quyết xong, đạt 100%.

- Công tác phòng, chống tham nhũng: Ủy ban nhân dân phường chỉ đạo các cán bộ, công chức thuộc diện kê khai tài sản thực hiện nghiêm túc việc kê khai, minh bạch tài sản thu nhập theo đúng quy định Luật PCTN năm 2018, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức. Kết quả, có 03 cán bộ thuộc diện kê khai tài sản thu nhập trong năm 2022.

- Kết quả thực hiện các chính sách an sinh xã hội, triển khai thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid – 19; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng

đời sống văn hóa.

Đảm bảo an sinh xã hội tạo điều kiện cho nhân dân vui xuân, đón tết. Thực hiện giải quyết các chế độ chính sách cho người có công, BTXH theo quy định.

Kết quả: Các tổ chức, cá nhân thăm và tặng quà cho đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em, hộ có hoàn cảnh khó khăn,... là 1.080 suất, với tổng số tiền: 456.700.000đồng.

Ngoài ra cấp Gạo đỏ lửa (Quỹ dự trữ Quốc gia) cho đối tượng nhu cầu gạo đỏ lửa nhân dịp Tết nguyên đán Quý Mão năm 2023 là 1.995 kg, cấp cho 62 hộ với 133 khẩu. UBND phường tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi tròn 70,75,80,85,90, 95 và trên 100 tuổi là 132 cụ, với số tiền 75.300.000 đồng.

Phối hợp UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

- Kết quả kiện toàn, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn , TDP, Xây dựng, sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước, thôn, tổ dân phố

Giữ nguyên đơn vị hành chính, không sát nhập 7 thành 4 TDP trên địa bàn phường.

Việc triển khai, thực hiện hương ước, quy ước trong thời gian qua, nhìn chung đã có sự chuyển biến tích cực trên mọi lĩnh vực, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, an ninh quốc phòng được ổn định giữ vững; Hương ước, quy ước không những góp phần phát huy thuần phong mỹ tục, đề cao các chuẩn mực đạo lý và đạo đức truyền thống của dân tộc mà còn là công cụ hỗ trợ đắc lực cho cuộc vận động giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống các tệ nạn xã hội, phát triển sản xuất, khuyến khích học tập, giải quyết các tranh chấp, vi phạm nhỏ trong cộng đồng dân cư, xóa đói, giảm nghèo...

- Kết quả hoạt động của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, Ban Thanh tra nhân dân, tổ hòa giải.

Hoạt động của các tổ hòa giải, Ban thanh tra nhân dân... ngày càng chặt chẽ, cùng phối hợp trực tiếp tuyên truyền, triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự ATXH, hòa giải các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp, không để điểm nóng phát sinh. Tham gia kiểm tra, giám sát các công trình trên địa bàn, giúp UBND chấn chỉnh, những sai sót nhằm đảm bảo chất lượng công trình. Nhân dân đã ý thức hơn trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thông qua hội họp, phát biểu ý kiến đóng góp xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở cũng như việc phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

*** Đánh giá tác động của việc thực hiện QCDC ở cơ sở đối với sự phát triển kinh tế, xã hội,...**

Tình hình kinh tế - xã hội của phường trong 6 tháng đầu năm 2023 đạt được một số kết quả tích cực: Công tác an sinh, phúc lợi xã hội được chú trọng thực hiện; tổ chức thăm, tặng quà cho các đối tượng chính sách, người nghèo; công tác chuẩn bị cho Nhân dân đón Tết được thực hiện chu đáo. Công tác kiểm tra, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh và khám chữa bệnh cho Nhân dân được chủ động chuẩn bị và thực hiện tốt. Quốc phòng, an

ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; tiếp công dân, giải quyết đơn thư được giải quyết kịp thời; công tác tuyên truyền quần được triển khai thực hiện tốt, đạt 109% vượt chỉ tiêu được giao. Cải cách hành chính nhất là tại bộ phận Một cửa được chú trọng và đạt kết quả tích cực.

2. Thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước.

1.1 Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và của cán bộ, công chức, viên chức; những việc phải công khai để cán bộ, công chức, viên chức biết; những việc cán bộ, công chức, viên chức tham gia ý kiến, người đứng đầu cơ quan, đơn vị quyết định; những cán bộ, công chức, viên chức giám sát, kiểm tra.

Người đứng đầu cơ quan thực hiện đầy đủ các nội dung thuộc trách nhiệm về dân chủ trong quản lý, điều hành hoạt động của UBND theo đúng Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó:

Chủ tịch UBND cùng với tập thể UBND coi trọng việc phổ biến, quán triệt việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện dân chủ cơ sở đến tất cả cán bộ, công chức, người lao động; đề cao yêu cầu làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm cá nhân của từng cán bộ, công chức. Chủ tịch UBND trực tiếp chỉ đạo công tác thực hiện dân chủ cơ sở để chỉ đạo triển khai, theo dõi tình hình, kết quả thực hiện.

Chỉ đạo việc thực hiện nghiên cứu xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định như: Quy chế Chi tiêu nội bộ, quyết định phân công nhiệm vụ của công chức.....cho phù hợp với quy định mới của pháp luật và yêu cầu thực tiễn của UBND.

Chế độ hội họp, giao ban giữa Lãnh đạo UBND với Trưởng các ngành, đoàn thể được duy trì thường xuyên; thực hiện chế độ công khai tài chính theo định kỳ 6 tháng, năm; các chế độ chính sách và việc đánh giá, xếp loại hàng năm đối với cán bộ, công chức, người lao động; giải quyết các khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; Đảm bảo thực hiện đúng những việc UBND phải thông báo công khai cho cán bộ, công chức, người lao động biết (theo Điều 5, Điều 6 Quy chế dân chủ cơ sở); những việc UBND lấy ý kiến tham gia của các cá nhân, tổ chức và đoàn thể trong cơ quan trước khi quyết định, đặc biệt là việc xây dựng các quy chế chi tiêu nội bộ, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, báo cáo công tác hàng năm, hàng quý của UBND phường (theo Điều 7, Điều 8 Quy chế dân chủ cơ sở).

Thực hiện tốt công tác chỉ đạo việc lấy ý kiến tham gia góp ý của cán bộ, công chức, người lao động, tổ chức và đoàn thể trong cơ quan trước khi quyết định đặc biệt là sửa đổi các quy chế, nội quy của cơ quan như: Quy chế Chi tiêu nội bộ,... tổ chức phong trào thi đua và xét thi đua khen thưởng hàng năm đáp ứng yêu cầu thực tiễn của địa phương và qui định của cấp trên; việc thực hiện lấy ý kiến bằng hình thức trực tiếp được tổ chức lồng ghép tại các cuộc họp giao ban, hội nghị cán bộ, công chức, sơ kết 6 tháng, 01 năm của cơ quan, đơn vị đảm bảo tính công khai, dân chủ, công bằng, minh bạch.

1.2 Dân chủ trong quan hệ giải quyết công việc với công dân, cơ quan, tổ chức.

Thực hiện nghiêm việc niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả về nội quy, quy định của Bộ thủ tục hành chính: mẫu đơn, mức phí, lệ phí, thời gian giải quyết từng loại công việc, đặt hòm thư góp ý, Bộ thủ tục giải quyết thuộc thẩm quyền của UBND phường.....

1.3 Kết quả thực hiện QCDC gắn với việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của Trung ương về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức.

Để việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong công tác cán bộ cũng đã thực hiện việc công khai minh bạch và dân chủ, việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức được quán triệt để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức, trong việc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết của Đảng trong việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức; tiếp tục rà soát trình độ đào tạo, năng lực của cán bộ, công chức để có kế hoạch sắp xếp, bố trí sử dụng phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ.

- Tổng số biên chế hiện nay 18 người. (Trong đó: Cán bộ: 10 người và Công chức: 8 người).

- Những người hoạt động không chuyên trách: 09 người.

1.4 Kết quả tổ chức hội nghị cán bộ, công chức.

Ngay từ tháng 01/2023 UBND phối hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị công chức và người lao động theo đúng quy định chung. Tại hội nghị, toàn thể cán bộ, công chức, người lao động nắm bắt được toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chương trình công tác năm, tình hình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, tình hình sử dụng ngân sách nhà nước; Nội quy, quy chế của cơ quan đồng thời thể hiện tâm tư nguyện vọng của mình một cách công khai, dân chủ, đề xuất ý kiến, kiến nghị, xây dựng giải pháp, biện pháp thiết thực nhằm thực hiện tốt kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị.

Hội nghị thống nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức năm 2023, trên cơ sở phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm 2023 cán bộ, công chức tổ chức triển khai phát động phong trào thi đua lao động sáng tạo, đề ra các giải pháp phù hợp để thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

UBND phường tạo điều kiện thuận lợi để Công đoàn cơ sở phát huy vai trò Ban thanh tra nhân dân trong tổ chức giám sát thực hiện nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức, nội quy, quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công, các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức.

III. Đánh giá chung

1. Kết quả đạt được

Được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng, chính quyền nên việc thực hiện Quy chế DCCS đạt được nhiều kết quả tích cực như. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, công tác tôn giáo được quan tâm thực hiện đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của nhân dân, tổ chức bộ máy cán bộ và chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo quy chế DCCS được kiện toàn, từng bước

nâng cao về chất lượng tham mưu, bám sát yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, củng cố vững chắc mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, khối đại đoàn kết dân tộc được tăng cường và giữ vững, tạo sự đồng thuận xã hội góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội trên địa bàn.

2. Hạn chế và nguyên nhân

Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về công tác thực hiện QCDCCS đôi lúc còn chậm so với kế hoạch.

Công tác tuyên truyền vận động chưa thực hiện thường xuyên, chưa tạo sự lan tỏa đến từng người dân.

Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế

Công tác phối hợp triển khai thực hiện quy chế đôi lúc chưa chặt chẽ, chưa làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân.

Nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế trong thực hiện quy chế dân chủ.

VI. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến:

- Tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo trong phối hợp thực hiện dân chủ cơ sở, giám sát và phản biện xã hội hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Công khai minh bạch các thủ tục hành chính, các chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của công dân.

- Chỉ đạo phát triển kinh tế, quản lý trật tự đô thị, xây dựng, đất đai; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; đảm bảo quốc phòng- an ninh.

- Phối hợp tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo định kỳ hàng năm, có sơ, tổng kết đánh giá xếp loại cho từng tổ chức.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2023. Ủy ban nhân dân phường Phở Minh kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- UBND thị xã;
- Cơ quan Tổ chức Nội vụ thị xã;
- TT.Đảng ủy; TT.HĐND phường; **BC**
- TT.MTTQVN phường;
- CT, PCT UBND phường;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Lê Duy Bảo

